



ประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสืคิ้ว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นักการภารโรง

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานอัยการจังหวัดสืคิ้ว ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานอัยการจังหวัดสืคิ้ว ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ สำนักงานอัยการจังหวัดสืคิ้ว ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง
ที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ก) วิธีการสอบสัมภาษณ์

สำนักงานอัยการจังหวัดสืคิ้ว กำหนดการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความรู้
ความเข้าใจ หรือความเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัคร ประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพ ความซื่อสัตย์
การทำงานเป็นทีม มนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสืคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสืคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดเวลา
การรายงานตัว ดังนี้

- ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. และเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ค) ระเบียบ...

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือ กางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน เป็นสุภาพชน หากแต่งกายไม่เหมาะสมกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ จะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการคัดเลือก

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือก

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันคัดเลือก หากไม่มีบัตร กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้

- ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ขณะรอรับการประเมินหาก ฝ่าฝืนจะไม่ให้เข้ารับการประเมิน

- ควรไปถึงสถานที่การสอบสัมภาษณ์ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และการเข้าห้อง เพื่อขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกแล้ว

- ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม การคัดเลือกโดยเคร่งครัด

ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการคัดเลือกกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือกกำหนดให้เท่านั้น

ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงสถานที่รายงานตัวหลังจากเวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งกำหนด ให้เริ่มการคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

เมื่ออยู่ในห้องรอรับการคัดเลือกไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องรอรับการคัดเลือก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือก

เมื่อเข้ารับการคัดเลือกเสร็จแล้ว ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องออกจากห้องคัดเลือกและห้าม ติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการคัดเลือก และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังอยู่ระหว่างรอการ คัดเลือก


ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ผู้ใดไม่มาเข้ารับการคัดเลือกภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

จ) สำนักงาน...

จ) สำนักงานอัยการจังหวัดสึคิ้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เรียงตามลำดับ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสึคิ้ว และทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นาวาอากาศโท 

(ปัญญา นิลแจ้ง)

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดสึคิ้ว

